



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนมันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน มีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนมันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา มีคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชน/หมู่บ้านในตำบลดอนมัน ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนมันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง มีกิจกรรมโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในชุมชนและเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้ข้อคิดที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกัน”

เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนมันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชนเป็นสถานที่ที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนมันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดังนี้

- ๑. ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** เป็นส่วนที่แสดงถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมีอัตลักษณ์และความเชื่อประเพณีเป็นของท้องถิ่น ซึ่งห้องแสดงวัฒนธรรมมีการจัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต และวัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
- ๒. ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชน** เป็นส่วนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี และจัดบริการสืบค้นเฉพาะที่เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
- ๓. ห้องวิชาการชุมชน** เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ เช่น เรื่องภาษา การเลี้ยงลูกแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มุมพัฒนาการศึกษาด้วยตนเอง เช่น มุมสายสามัญของการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรู้ในชุมชน และเป็นห้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ซึ่งจัดบริการแก่ชุมชน บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ เช่น สารคดี ประวัติศาสตร์ต่างๆ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
- ๔. ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน** เป็นส่วนเผยแพร่ผลงานกลุ่มอาชีพ การดำเนินงาน การรวมกลุ่ม การฝึกและพัฒนาอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดของกลุ่มอาชีพในชุมชน จะได้สัมผัสกับการทำงานกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง

๕. **ร้านค้าชุมชน** เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนินเชิงธุรกิจร่วมกัน เพื่อการพัฒนาก้าวไปเป็นรูปแบบของสหกรณ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตจากชุมชน และดำเนินการตลาดร่วมกับชุมชนซึ่งร้านค้าชุมชนจัดบริการสินค้าราคาต้นทุนต่ำเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในชุมชน และเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีข้อมูลสินค้ามูลค่าผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์สาธิตของดีเด่นของชุมชน เป็นต้น

๖. **ลานกิจกรรมชุมชน** เป็นสถานที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้มีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกัน บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสานสายใยครอบครัว เช่น กิจกรรมศิลปะ การร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ เวทีสำหรับปราชญ์ชุมชน คนเด่นคนดังมาแสดงให้ชุมชนทราบถึงความสามารถ

๗. **ห้องสมุดชุมชน/ห้องสมุดประชาชน** เป็นรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนตำบล ได้มีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประเภทนี้ให้บริการหนังสือทุกประเภทตั้งแต่พัฒนาการของเด็กเล็ก เยาวชนผู้สนใจเฉพาะด้านและมีบริการสื่อสารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย แหล่งที่มาของหนังสือนอกเหนือจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเห็นคนมีการอ่านหนังสือและมีความรู้มากขึ้น

๘. **ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน** เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอีกประเภทหนึ่งที่ให้มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน เป็นที่ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและความรู้ต่างๆ ส่งเสริมการอ่านหนังสือและป้องกันการลืมนหนังสือ รวมทั้งเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือของประชาชน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนมันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนทั่วไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ โดยสามารถติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานได้ที่ จ.อ.บรรจง ชาติพันธ์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โทร.๐๙-๑๓๔๕-๘๓๑๘

จึงขอประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐ โทร.๐-๔๔๗๕-๖๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภินันท์ มโนรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน